
sþ. 703. Fyrirspurn [333. mál]
til menntamálaráðherra um kennslu í heimilisfræðum í grunnskólum.

Frá Salome Þorkelsdóttur .

1. Hefur þeim skólum fjölgað sem hafa kennslu í heimilisfræðum á stundaskrá?
2. Hver er ástæðan fyrir því að heimilisfræði eru ekki kennd í öllum grunnskólum landsins?
3. Eru á döfinni úrbætur til að tryggja að allir grunnskólar landsins taki upp heimilisfræði-

kennslu?
4. Hefur viðmiðunarstundaskrá verið breytt frá s.l. ári og þá hvernig?


